



การเพิ่มมูลค่าแปรรูปสมุนไพร



ลดต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพร ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง

พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ smart เป็นการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน การกำหนดเป้าหมาย ความเข้าใจในสถานการณ์ การปรับปรุงสัมพันธภาพ การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก

วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น หั่น ตาก อบ กลั่น เป็นต้น การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ช่องทางการตลาด การกระจายผลผลิตของกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีแนวทางพัฒนาการวางแผนด้านการผลิต การตลาด สามารถจำหน่ายวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ สมุนไพรได้อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้หลากหลายรูปแบบ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

แปลงใหญ่ คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันตลอดจนการจัดการด้านการตลาด การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ประมง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย

ข้าว พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย



ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอื่นๆ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย

ปศุสัตว์
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย

หัวใจของความสำเร็จ

ลดปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็น

เพิ่มผลผลิตต่อไร่

เพิ่มการบริหารจัดการ

เชื่อมโยงการตลาด

พัฒนาคุณภาพผลผลิต

แก้ปัญหา

- สินค้าเกษตรล้นตลาด
- ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
- คุณภาพสินค้าเกษตรไม่ได้คุณภาพ

ประโยชน์จากโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช / พันธุ์ปลา

วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และการผลิตสารชีวภัณฑ์

ถ่ายทอดความรู้แนะนำการทำเกษตร

การตรวจรับรองมาตรฐานของทาง
ราชการ

สินเชื่อในการจัดหาปัจจัยการผลิต
เครื่องจักรกลและรวบรวมผลผลิต

จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต

เป้าหมายของการทำเกษตรแปลงใหญ่

ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 20%

เพิ่มผลผลิตให้ได้ 20%

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ยกระดับคุณภาพการผลิตสู่มาตรฐาน

เชื่อมโยงตลาด (ชุมชน / ผู้ประกอบการ)

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ

มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรและสังคมยอมรับ

องค์ความรู้ที่ 3 ตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าแปรรูปสมุนไพร



จังหวัดราชบุรี ได้จับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านสมุนไพร มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรมากที่สุดอยู่ที่อำเภอจอมบึง โดยมีการส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูก การแปรรูปสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่ม และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชน เช่น กลุ่มแปรรูปใหญ่สมุนไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้รับการพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งในด้านขององค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าจากการลดต้นทุน และจากที่เน้นการผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ น้ำทะเลลายโจร ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ไพล ว่านชักมดลูก ว่านล้อมทอง ว่านเอ็นเหลือง และม้าฮ่อ มีการผลิตสมุนไพรทั้งสดและแห้ง ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้แก่ สบู่ ลูกประคบ แคปซูลน้ำทะเลลายโจร น้ำมันว่าน เป็นต้น ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าจากการทำเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพร